
 
 
 
 
 

 

29 Hydref 2019 

Cynllun tocynnau bws rhatach i bobl ifanc Llywodraeth Cymru – 
FyNgherdynTeithio 

Annwyl Andrew, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 1 Hydref 2019, a oedd yn egluro nifer o faterion 
o ran amcangyfrif o ddata siwrneiau ar gyfer 2018 - 19.  

Fodd bynnag, wedi’i ddarllen ar y cyd â thystiolaeth flaenorol a ddarparwyd i’r 
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, mae’r ymateb yn awgrymu bod nifer y bobl ifanc 
19-21 mlwydd oed sy’n dal pasiau wedi lleihau yn hytrach na chynyddu rhwng 
mis Mai a mis Awst 2019, gyda dim ond 551 o basiau gweithredol mewn 
cylchrediad ar gyfer y garfan o 19 i 21 mlwydd oed ar ddechrau mis Awst o’i 
gymharu â’r ffigur o 834 a nodwyd yn flaenorol ar gyfer canol mis Mai. 

Ni ddarperir esboniad am y gwahaniaeth hwn yn eich llythyr, ond mae’r ffigurau’n 
codi cwestiynau parhaus ynghylch effeithiolrwydd ymdrechion marchnata, a 
dyheadau, Llywodraeth Cymru ar gyfer y cynllun. Nodwn, fodd bynnag, y bu 
rhywfaint o dwf pellach yn nifer y bobl ifanc 16 i 18 oed sy’n dal pasiau. 

Roedd y Pwyllgor yn parhau i bryderu am y cynnydd a wneir o ran cynyddu nifer y 
bobl ifanc 19 - 21 oed sy’n manteisio ar y cerdyn, a hoffai gael eglurhad pellach 
ar y ffigurau, ynghyd ag unrhyw wybodaeth am ddull Llywodraethau Cymru o 
farchnata’r cynllun. 

  

Andrew Slade 
Cyfarwyddwr Cyffredinol 
Grŵp Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol  
Llywodraeth Cymru 
  
 



 

 

 

Rwy’n copïo’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau fel y 
gellir ystyried y materion hyn ochr yn ochr â chyllidebu ar gyfer y cynllun, fel rhan 
o waith craffu’r Pwyllgor hwnnw ar gyllideb Llywodraeth Cymru. 

 

Yn gywir, 

 
Nick Ramsay AC 
Cadeirydd 

 

  


